



# จดหมายข่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

## การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565



การอบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



การฝึกปฏิบัติซ้อมอพยพหนีไฟ



การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี เป็นกฎหมายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้หน่วยงานหรือนายจ้างต้องปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานบริการที่มีอาคารเป็นเอกเทศและเป็นอาคารสาธารณะที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปในการเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 หมวดที่ 6 อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า อาคารหอสมุดต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียงระบบป้องกันสาธารณภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 5 เรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่กำหนดให้จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การจัดทำแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายข้างต้น สำนักหอสมุดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ 10 เมษายน 2566 โดยฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร และผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ





# กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565



สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566  
วันที่ 3-4 เมษายน 2566 การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง **"การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว สำนักงานสีเขียว และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"** วิทยากรโดย นางนฤมล พุกขศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด



วันที่ 5 เมษายน 2566 กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์และแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงาน ณ บริเวณห้อง Study Room อาคารหอสมุด

วันที่ 7 เมษายน 2566 การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและรอบอาคารหอสมุด (Big Cleaning Day)



สำหรับวันที่ 3-7 เมษายน 2566 มีกิจกรรมการทำ DIY กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ใช้ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารหอสมุด และนิทรรศการเรื่อง **"ของใช้จาก Upcycle ลดขยะ ... เพิ่มคุณค่าเพื่อตัวเรา"** ณ บริเวณชั้น 2 อาคารหอสมุด



## สอพ. ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียวฯ สำนักหอสมุด มรส.



วันที่ 21 เมษายน 2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับและนำชมสำนักหอสมุด

